

EXIM BANK เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ส่งออก พร้อมรับเรื่องพักชำระหนี้ 6 เดือน หรือขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บรรเทาผลกระทบโควิด-19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ SMEs อาจมีฐานทุนน้อยและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมาก EXIM BANK จึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเงินทางโทรศัพท์ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกและลงทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ รวมทั้งจัดโครงการอบรมออนไลน์เป็นกลุ่มเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า มาตรการของ EXIM BANK เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกและลงทุนจากผลกระทบโควิด-19 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้า EXIM BANK ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น

มาตรการที่ 2 ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน แก่ผู้ส่งออกที่มีประกันการส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไปประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ฟรี! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายไปจีนสูงสุด 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า

มาตรการที่ 3 สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- **สินเชื่อระยะยาว 7 ปี** สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกและลงทุน ซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากโควิด-19

- **สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี** สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกและลงทุน ซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากโควิด-19

- **สินเชื่อระยะยาว 7 ปี** สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไปในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 นำไปใช้ซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน

- **สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน** วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3% ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี

มาตรการที่ 4 คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออกทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จัดแพ็คเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ติดต่อเข้ามา โดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินทางโทรศัพท์และจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายเครือข่ายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2

“EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะยืนเคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระของลูกค้าและผู้ประกอบการส่งออกและลงทุน โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับผลกระทบของโควิด-19 โดยผ่อนปรนกำหนดการชำระหนี้และสนับสนุนเงินทุนต้นทุนต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดและรักษาการจ้างงานต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ” นายพิศิษฐ์กล่าว

13 เมษายน 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร